
Við hjá Bruggsmiðjunni Kalda ehf á Árskógssandi erum einróma mjög hlynnt þeim breytingum sem 
frumvarp þetta stendur fyrir, og fögnum við þessu frumvarpi.

Okkar fyrirtæki hefur verið starfrækt frá árinu 2006, þar sem það var fyrsta handverksbrugghúsið 
sem var stofnað á Íslandi. Við höfum fjölgað störfum hjá okkur síðan þá, úr 3 störfum, í 12 störf í dag, 
og erum þar af leiðandi stærsti atvinnurekandi í okkar þorpi.
Einnig höfum við tekið á móti gestum í kynningar á brugghúsinu síðastliðin 15 ár. Síðustu 5-7 árin 
höfum við verið að taka á móti um 10,000 -  13,000 manns á ári. Það hefur reynst vera okkar helsta 
markaðsetning.
Einnig höfum við alltaf lagt okkur fram við að miðla af okkar reynslu til annarra Íslenskra 
handverksbrugghúsa.

Árið 2017 stofnuðum við ferðaþjónustufyrirtækið Bjórböðin á Árskógssandi, þar höfum við lagt mikið 
uppúr því að kynna Íslenska bjórmenningu á jákvæðan hátt fyrir bæði Íslenskum og erlendum 
ferðamönnum. Í bjórböðunum starfa um 12 manns(fyrir Covid).
Þannig hafa Kaldi og Bjórböðin leitt af sér töluvert af afleiddum störfum, t.d. í samstarfi við 
ferðaskrifstofur, kaupum aðfanga, annarrar þjónustu.

Okkar trú er að þetta frumvarp myndi skipta sköpum fyrir minni framleiðendur á Íslandi.
Það er ekkert launungar mál að það reynist minni framleiðendum á Íslandi gífurlega erfitt, nánanst 
ómögulegt, að keppa við risaframleiðendur, Íslenskum og erlendum, á þessum markaði.
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